



ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน ๑๗ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากขณะนี้ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จำนวนน้อยและอาจมีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครสอบแข่งขันฯ เป็นไปอย่างทั่วถึงและเกิดความคุ้มค่า รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th หรือ <http://royalrain.thaijobjob.com> โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ภายในวันและเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบได้หลังจากประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร